

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุรชัย ชัยเกิด	ส.อบต.	สุรชัย
2	นายวิรัตน์ ด้วงพรม	ส.อบต.	วิรัตน์
3	น.ส.สาวภา กงคชาม	ก. อบต.	สาวภา
4	นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร	ส.อบต.	ประสิทธิ์
5	นายพงษ์ ภาต	ส.อบต.	พงษ์
6	นายประจักษ์ ควบคุมทรัพย์	ส.อบต.	ประจักษ์
7	นายประสิทธิ์ ดอนใจดี	ส.อบต.	ประสิทธิ์
8	นายวิรัตน์ วิจิตร	ส.อบต.	วิรัตน์

ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศุภชาติ กิตติศรี	นายก อบต. ทุ่งโพธิ์	ศุภชาติ
๒	นายวิไลลักษณ์ สวัสดิ์ศรีจันทร์	รองปลัด อบต. ทุ่งโพธิ์	วิไลลักษณ์
๓	นายประจักษ์ คุมขันธ์	สมาชิก อบต. ทุ่งโพธิ์	ประจักษ์
๔	น.ส. นพรัตน์ ไชยธรรม	พ.อบต.	นพรัตน์
๕	นายเสวีศักดิ์ นิลวรรณ	ส.อบต.	เสวีศักดิ์
๖	นางสาวนันทนา กาญจนธรรม	ส.อบต.	นันทนา
๗	ส.อ. ประจักษ์ คุมขันธ์	ส.อบต.	ประจักษ์
๘	นายวิไลลักษณ์ สวัสดิ์ศรีจันทร์	สมาชิก อบต. ทุ่งโพธิ์	วิไลลักษณ์

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเลิศศักดิ์ นาคา	ประธานสภา	
๒	นายประสิทธิ์ ดั่งวิจิตร	รองประธานสภา	
๓	นายสุวิทย์ ชูเกิด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	
๔	นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	
๕	นายสามารถ คงคานนท์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	
๖	นางสาวอวสา สมัครธรรม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	
๗	นางวรรณิ พิษณุเสน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	
๘	นายนิรัตน์ รัชข้าง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ เกิดศิริ	นายก อบต.	
๒	นายเมษา ทองใส	รองนายก อบต.	
๓	นายสุวิทย์ ท่องวิถี	รองนายก อบต.	
๔	สิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์	ปลัด อบต.	
๕	นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร	รองปลัด อบต.	
๖	นายเศวตฉัตร นิลวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗	นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘	นายศิวกานท์ ชูทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	
๙	นางสาวนิตยา กาญจนรักษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ประธานฯ

ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการฯ

เรียน ท่านประธานฯที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมรายงานประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.
ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการจด
บันทึกถูกต้องเรียบร้อย และคณะกรรมการฯก็ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ลงนาม
รับรองไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมด้วย

ที่ประชุม

มีมติ รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๘ เสียง

มีมติ ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - คน

ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานฯ

๕.๑ ยุติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖) ขอเชิญท่านนายก อบต.

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ ผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งในแต่ละช่วงของแผนพัฒนานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยดำเนินการดังนี้

๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบก่อน

๓ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้เสนอปัญหาความต้องการแจ้งให้ อบต.ดำเนินการแก้ไขปัญหา รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมที่ประกอบยุติติ ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ	ในระเบียบวาระวันนี้มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน - คน
ประธานฯ	สรุป มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๕.๒ ยุติการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ	เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมสืบทอดประจวบ เพชรฤทธิ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

ประธานฯ	<p>แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ได้กำหนดไว้ว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้</p> <p>ในการพิจารณาในญัตตินี้ ลำดับต่อไปกระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญคุณสุวิทย์ ชูเกิด</p>
นายสุวิทย์ ชูเกิด	<p>เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ กระผมขอเสนอสมัยประชุมสภา อบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ สมัย โดยแต่ละสมัย มีจำนวน ๑๕ วัน โดยมีวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี ดังนี้</p> <p>สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก จำนวน ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>
ประธานฯ	<p>ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง คือ</p>
ประธานฯ	<p>๑. นายสามารถ คงคานนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔</p>
มติที่ประชุม	<p>๒. นางสาวอวาสรา สมัคธธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕</p>
	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม</p>
	<p>มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง</p>
	<p>มีมติ ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง</p>
	<p>งดออกเสียง จำนวน - เสียง</p>
	<p>สรุป มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์</p>

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไร เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ขอเชิญคุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๒ กระผมมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณา
นำไปดำเนินการแก้ไข อยู่ ๒ เรื่อง คือ

๑. ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาถนนหินคลุกถนนลูกรังหลายสายในพื้นที่
ตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ชำรุดเสียหายมากทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนไม่มีความสะดวก และอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ ซึ่ง อบต.ได้
ออกไปสำรวจแล้ว และมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติม จำนวน ๗๙
โครง โดย อบต.จะดำเนินการเองจำนวน ๑๙ โครงการ และอีก ๖๐ โครงการ
ได้ประสานของบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งอำเภอจุฬารัตน์จะ
ดำเนินการซ่อมแซมจากงบแก้ปัญหาภัยพิบัติของอำเภอ กระผมอยากทราบว่า
จะดำเนินการเมื่อไหร่

๒. ขอรื้อหรือรื้อการแก้ปัญหาเรื่องน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปา
ของ อบต.โดยเฉพาะระบบประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ซึ่ง อบต.ของเราได้นำน้ำดิบ
จากฝายเก็บน้ำในคลองแร่ ซึ่งเป็นคลองที่กั้นเขตแดนระหว่างตำบลทุ่งโพธิ์กับ
ตำบลร่อนพิบูลย์ ซึ่ง อบต.ร่อนพิบูลย์ก็นำน้ำจากแหล่งน้ำนี้เช่นกันในการผลิต
น้ำประปา ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีน้ำในคลองไม่เพียงพอ เนื่องจากมีประปา
จำนวน ๓ แห่ง คือหมู่ที่ ๒ ของ อบต.ทุ่งโพธิ์ และหมู่ที่ ๑ , ๖ ของ อบต.ร่อน
พิบูลย์ ซึ่งได้นำน้ำในคลองแร่ไปผลิตน้ำประปาเช่นเดียวกัน โดยในขณะ
นี้ อบต.ร่อนพิบูลย์ได้ทำการขุดเหมืองระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลร่อน
พิบูลย์ซึ่งมีระดับความลึกมาก ทำให้น้ำในลำคลองจะไม่ไหลเข้ามาที่ฝายเก็บน้ำ
หมู่ที่ ๒ ของพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ เพราะจะไหลไปเข้าเหมืองหมู่ที่ ๖ ตำบลร่อน
พิบูลย์ และในขณะนี้ อบต.ร่อนพิบูลย์ได้ทำการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มอีก
๑ แห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ซึ่งเราต้องหารือกับ อบต.ร่อนพิบูลย์ในเรื่องนี้ว่าจะ
แก้ปัญหากันอย่างไร ซึ่งกระผมขอเสนอว่าเราต้องขุดลอกหน้าฝายให้กว้างและ
ลึกกว่านี้ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้มากกว่านี้ ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีน้ำดิบมา
ผลิตน้ำประปาได้เพียงพอในฤดูแล้ง

๓. ขอรื้อเรื่องแนวเขตตำบลที่มีปัญหากับ อบต.สามตำบลมาตลอด
ในความไม่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมา อบต.ของเราขอยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลแต่
ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ไม่ชัดเจน เราจะแก้ไขกัน
อย่างไร

- ประธานฯ
นางสาวอวาส สัมผัสธรรม
ขอเชิญคุณอวาส สัมผัสธรรม
เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวอวาส สัมผัสธรรม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอให้คณะผู้บริหารดำเนินการแก้ไขอยู่ ๒ เรื่อง คือ
๑. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณวัดควนแดงบน หมู่ที่ ๕ ตำบลหลายจุด ขอให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขด้วย
 ๒. เรื่องถนนสายช่องควนหมู่ที่ ๕ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตในขณะนี้ ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าวมีความเดือดร้อน เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการฝังท่อระบายน้ำ และได้ใช้ดินถมหลังท่อเมื่อฝนตกทำให้ถนนเกิดการสัญจรไปมาลำบากมากและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้ผู้บริหารดำเนินการเร่งกำกับให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการ เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกด้วย
- ขอเชิญคุณสมารถ คงคานนท์
นายสมารถ คงคานนท์
เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสมารถ คงคานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการของ อบต. อยู่ ๒ เรื่อง คือ
๑. โครงการตัดหญ้าริมถนนในหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าจะดำเนินการในตอนนี้
 ๒. การดำเนินการตามโครงการติดตั้งกระจกโค้ง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยากทราบว่า จะดำเนินการในช่วงไหน
- ขอเชิญคุณ ประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร
นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร
เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามผู้บริหารอยู่ ๒ เรื่อง คือ
๑. การดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บค่าน้ำประปา กรณีที่ผู้ใช้น้ำค้างค่าน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารไปทวงหนี้โดยมียอดรวมทั้งหมด ชาวบ้านผู้ใช้น้ำเขาประสานมาที่กระผมว่าขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ช่วยทำรายละเอียดที่ค้างในแต่ละเดือนให้ทราบจะได้หรือไม่
 ๒. การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุ่งโพธิ์คัพ ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาการดำเนินการ ขอทราบว่าเราจะดำเนินการจัดหรือไม่
- ประธานฯ
นายเสวตฉัตร นิลวรรณ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญคุณเสวตฉัตร นิลวรรณ ผอ. กองช่าง
เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายเสวตฉัตร นิลวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต. ให้ชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการของ อบต. ที่ดำเนินการในพื้นที่ในขณะนี้

สอบถามการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการของ อบต. ที่
ดำเนินการในพื้นที่ในขณะนี้

๑. กรณีการดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอันเกิดจากอุทกภัยที่ผ่านมา
นั้น อบต.ได้แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ อบต.ดำเนินการเองโดยใช้งบประมาณ
จากการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๙ โครงการ ซึ่งจะดำเนินการเสนอให้สภา
ได้พิจารณาในสมัยประชุมครั้งหน้าต่อไป อีก ๖๑ โครงการ ได้เสนอให้อำเภอ
พิจารณาดำเนินการ โดยใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดฯ (ภกชอ.จังหวัด) แล้ว ขณะนี้รอ ผวจ.ลงนามอนุมัติงบประมาณ
คาดว่าจะได้ดำเนินการในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากการแก้ปัญหาในสภาวะภัย
พิบัติ ระเบียบฯได้กำหนดช่วงเวลาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๒. เรื่องปัญหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้าน
โคกแร้ง ที่ อบต.ร่อนพิบูลย์ ได้ทำการขุดลอกเหมืองซึ่งท่านสมาชิกมีความกังวล
ห่วงใย เรื่องปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ นั้น
จะได้ดำเนินการประสานงานและเข้าสำรวจเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

๓. เรื่องแนวเขต อบต.ที่มีปัญหาโต้แย้งกับ อบต.สามตำบล ในขณะนี้
อำเภोजุฬารักษ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสำรวจความชัดเจน โดยมี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยใน
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะลงพื้นที่จริง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยอำเภोजุฬารักษ์จะประกาศต่อไป

๔. เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตอนนี้งบประมาณได้เกิดชำรุดกำลัง
ส่งซ่อมในศูนย์บริการ เมื่อรถกระเช้าสามารถใช้งานได้แล้วจะเข้าดำเนินการแก้ไข
ต่อไป

๕. กรณีการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านช่องควน หมู่ที่ ๕ ในขณะนี้
ได้ประสานและกำชับผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดขึ้นแล้ว คาดว่าน่าจะเข้าดำเนินการในเร็วๆนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาฝนตก
ตลอดเวลาทำให้การทำงานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

๖. การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนโดยการถางหญ้าสองข้างทาง
ริมถนนทุกสายในพื้นที่ ในขณะนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำลังจัดทำ
TOR ซึ่งในการดำเนินการต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทาง และตามสภาพ
ความเป็นจริงของถนนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จหากมี
งบประมาณเพียงพอจะดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป

ประธานฯ

นายศิวะกานท์ ชูทอง

ขอเชิญคุณศิวะกานท์ ชูทอง หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายศิวะกานท์ ชูทอง หัวหน้าสำนักปลัด
ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้ชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯได้

สอบถามการดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง ริมถนนภายในเขต อบต.ในขณะนี้ กำลังตรวจสอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ว่ามีเพียงพอในการดำเนินการหรือไม่ ประกอบกับต้องดูแผนการดำเนินงานของ อบต.หากงบประมาณมีเพียงพอก็จะดำเนินการต่อไป

ประธานฯ

นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล

ขอเชิญคุณนภารัตน์ โยธาภิบาล ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้ชี้แจงกรณีการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำประปาของ อบต. ซึ่งในขณะนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่ค้างค่าน้ำประปาเยอะมาก มีมูลค่าล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเฉพาะฝ่ายที่มีหน้าที่ผลิตน้ำประปา และจ่ายน้ำประปา ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการประปา หากตรวจพบกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว ก็ขอให้ส่งค่าน้ำให้กับผู้ใช้น้ำรายดังกล่าว ซึ่งในส่วนของผู้จัดเก็บค่าน้ำดิฉันจะดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บต่อไป ซึ่งในขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้างชำระค่าน้ำประปาแล้วว่า หากไม่มาชำระภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับหนังสือจาก อบต.ก็จะแจ้งให้ฝ่ายรับผิดชอบจ่ายน้ำงดจ่ายน้ำ ในส่วนของรายละเอียดที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งขอรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายจัดเก็บรายได้จะดำเนินการให้กับผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำต่อไป

ประธานฯ

นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์


ขอเชิญคุณนิตยา กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เรียน ท่านประธานฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวนิตยา กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้ชี้แจงกรณีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุ่งโพธิ์คัพ ในการดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุ่งโพธิ์คัพในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ อบต.ได้ตั้งงบประมาณการดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งในการดำเนินการกองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมไว้แล้วจะดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมน่าจะดำเนินการในช่วงปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากต้องรอให้สถานศึกษาปิดเทอมเพราะนักกีฬาต้องใช้เด็กนักเรียนในการเล่นกีฬา

ประธานฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี กระทบขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.


(ลงชื่อ) สิบเอก  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ประจบ เพชรฤทธิ)
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเลิศศักดิ์ นาคา)
ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง

(๑) ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ
(นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร)

(๒) ลงชื่อ กรรมการ
(นายสามารถ คงคานนท์)

(๓) ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
(นายสุวิทย์ ชูเกิด)